

Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Kiến Xương



Đội lịch Kiến Xương hướng dẫn khách hàng sử dụng QR Code trong thanh toán tiền điện.

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và thực hiện chuyển đổi số được huyện Kiến Xương quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Từ đầu năm đến nay, huyện Kiến Xương đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về thực hiện chuyển đổi số cho cán bộ, người dân. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đều có thể thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường internet; 100% lãnh đạo các đơn vị được cấp chữ ký số, giúp hoạt động của các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả. Bà Trần Thị Ngân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Xương cho biết: Công tác thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện có bước phát triển vượt bậc. Nếu như ở thời điểm đầu năm, tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân đồng chí lãnh đạo chưa cao; nhiều xã, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện việc ký số các văn bản điện tử; việc phát huy vai trò của ban biên tập trên cổng thông tin điện tử cấp xã còn hạn chế, nhiều xã chưa thường xuyên cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của xã; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mới đạt 39,93%. Tuy nhiên, đến tháng 10/2022,

tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số văn bản điện tử của cơ quan, trang thông tin điện tử cấp huyện, cổng thông tin điện tử cấp xã đã thực hiện khá tốt việc cập nhật, bổ sung các nội dung thông tin theo quy định. Đặc biệt, về dịch vụ trực tuyến trong tổng số 1.490 hồ sơ thì chỉ có 489 hồ sơ trực tiếp, còn lại 1.001 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 595 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chiếm 67,2%. Trong số hồ sơ trên, vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp cấp xã chiếm cao nhất với 1.422 hồ sơ, trong đó có 933 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số trên địa bàn, UBND huyện Kiến Xương đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, phường, ban, đơn vị nghiêm túc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy đủ các nội dung thông tin lên cổng thông tin điện tử của đơn vị cũng như việc cập nhật trạng thái hồ sơ và số hóa kết quả xử lý tất cả các hồ sơ của đơn vị lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, chỉ đạo cán bộ thường xuyên trực ở cơ quan để xử lý thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ông Nguyễn

Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: Việc đưa vào vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại đã giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân. Tất cả cán bộ, công chức ở bộ phận này đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khai thác và ứng dụng hiệu quả các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông tin, cũng như tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Do đó tất cả hồ sơ đều được giải quyết nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân. Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương, chi Địch Thị Thơm, xã Vũ Thắng cho biết: Tôi đến để làm thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế cho bố tôi do sai ngày sinh. Nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của đội ngũ cán bộ tiếp nhận hồ sơ nên thủ tục đã nhanh chóng hoàn thành. Tôi rất hài lòng về thái độ và sự nhiệt tình, chu đáo của cán bộ nơi đây.

Ngoài những lĩnh vực trên, hiện nay 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kiến Xương đều đã được lắp đặt hệ thống wifi công cộng phục vụ nhân dân giao dịch, khai thác thông tin. Các địa phương, các nhà trường đều ứng dụng việc họp, dạy học trực tuyến khi cần, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao... Với những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, huyện Kiến Xương quyết tâm chuyển đổi số toàn diện với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống người dân.

THU THỦY

Làm giàu trên quê hương

Mặc dù tuổi cao nhưng cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Tiến, xã An Trạng (Quỳnh Phụ) vẫn hằng say lao động, cùng các con phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Năm 1971, CCB Nguyễn Văn Tiến xuất ngũ trở về địa phương đảm nhận chức Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn

Thượng, đồng thời phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn. Từ 3 con lợn nái ban đầu, sau 5 năm ông Tiến đã phát triển quy mô nuôi gần 10 con lợn nái, hàng trăm con lợn thịt, mỗi năm xuất bán ra thị trường hàng chục tấn lợn hơi. Tuy nhiên, do gia đình chăn nuôi trong khu dân cư đã phát sinh mùi hôi và tiếng ồn, ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh nên ông

phải tìm hướng sinh kế mới cho gia đình.

Năm 2005, CCB Nguyễn Văn Tiến dành toàn bộ số vốn tích góp từ chăn nuôi lợn để đầu tư vào máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thời điểm đó, việc đầu tư hàng trăm triệu đồng vào làm ruộng là một quyết định hết sức mạo hiểm bởi hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng chưa phát triển, rất khó đưa máy móc



Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiến (người bên trái) đầu tư máy móc phục vụ sản xuất.

xuống đồng; chi phí đầu tư lớn nhưng người dân lại chưa mặn mà với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Tiến chia sẻ: Khi tôi đưa ra ý tưởng sẽ đầu tư vào máy gặt, máy cấy để làm thuê cho nông dân, mọi người trong gia đình ai cũng phản đối và đều bảo rằng "bỏ tiền chẵn, thu tiền lẻ" thì biết đến bao giờ giàu được. Thế nhưng, với quyết tâm của người lính, tôi quyết định đầu tư và đã gặt hái thành công.

Với quyết tâm của mình, ông Tiến khởi nghiệp với những chiếc máy cày, máy cấy và hơn 1ha đất ruộng tích tụ của gia đình. Sau 15 năm miệt mài lao động, ông đã có trong tay cơ ngơi trị giá hàng tỷ đồng với hệ thống lò sấy thóc, 2 xe tải lớn, 2 máy cày, 1 máy gặt, máy xát gạo cùng hơn 21 ha ruộng tích tụ thuê của hơn 100 hộ dân trong, ngoài xã. "Chúng kiến người dân trong xã đến mùa gặt lại tất bật phơi thóc ra đường gây mất an toàn giao thông và rất vất vả mỗi khi trời mưa mà chất lượng sản phẩm thu về không bảo đảm, tôi quyết định đầu tư hơn 200 triệu đồng mua lò sấy thóc để phục vụ nông dân. Từ ngày có máy sấy thóc, mỗi khi đến vụ thu hoạch gia đình tôi lại như hội vì người dân đến sấy thóc nhiều, tôi phải vận hành lò hết công suất. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về từ 400 - 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 lao động thời vụ với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng" - CCB Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới biển

Là thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCD 389/ĐP) tỉnh, thời gian qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới biển.

Chia sẻ với chúng tôi về thực hiện nhiệm vụ BCD 389/ĐP tỉnh giao, Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay lực lượng Bộ đội Biên phòng chưa phát hiện và phải xử lý trường hợp vi phạm nào liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đây là kết quả đáng mừng sau thời gian dài chúng tôi kiên trì tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới biển, các chủ tàu thuyền, ngư dân và tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn.

Để chủ động trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, 10 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành 3 kế hoạch, 9 công văn, 14 điện chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương khu vực biên giới biển tổ chức 31 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cho 8.717 lượt người; 951 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn. Trong các đợt tuần tra, kiểm soát lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con, qua đó giúp người dân trên bờ và ngư dân làm ăn trên biển nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu.

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới biển. Lập nhiều hòm thư và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân vùng biên giới biển có trách nhiệm như một chiến sĩ biên phòng, trở thành "tai, mắt" giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, trong đó có tội phạm

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thượng tá Vũ Văn Thiêm, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Một trong những biện pháp quan trọng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng là công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã huy động 2.179 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra, kiểm soát trên bộ, kiểm soát với hơn 3.000km; 94 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên sông, trên biển 18 chuyến với 456 hải lý; kiểm soát biên phòng 3.644 lượt phương tiện, 10.480 lượt lao động. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hải quân Thái Bình kiểm tra, giám sát và làm thủ tục nhập cảnh cho 17 phương tiện với 356 thuyền viên, xuất cảnh cho 20 phương tiện với 419 thuyền viên; chuyển cảng đến cho 24 phương tiện với 391 thuyền viên, chuyển cảng đi cho 19 phương tiện với 295 thuyền viên; nhập nội địa 263 phương tiện, 2.912 thuyền viên và xuất nội địa cho 270 phương tiện, 2.916 thuyền viên cùng nhiều hàng hóa gồm khí hóa lỏng, xăng dầu và nông sản.

Từ việc tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập

khẩu, xuất nhập cảnh và đẩy mạnh tuần tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật. 10 tháng qua, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 10 vụ với 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 66.3458 gam heroin, 3.1823 gam methamphetamine; khởi tố vụ án hình sự 9 vụ với 10 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự 8 vụ, 10 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ, 1 đối tượng sản xuất pháo nổ là hàng cấm; vận động thu hồi và tiếp nhận nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện hoạt động trên vùng sông, vùng biển. Đại tá Nhâm Xuân Tinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết thêm: Thời gian cuối năm, các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động, chúng lợi dụng lúc các lực lượng chức năng thực hiện nhiều việc, thời tiết sương mù, giá lạnh, lượng người và phương tiện ra vào tỉnh tăng... để thực hiện các hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng, hàng hóa, dịch vụ lưu

thông mạnh, các loại tội phạm cũng trà trộn đưa hàng lậu vào thị trường và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Xác định được các nguy cơ đó, vừa qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ chủ động đấu tranh. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, chúng tôi coi công tác kiểm tra, xử lý vi phạm là "quả đấm thép" đánh tan các âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quyết định tăng cường thêm 1 kỹ thuật và tăng cường tuần tra cùng với các tổ, đội tuần tra thường xuyên của đơn vị thực hiện bám sát địa bàn, trinh sát, tuần tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhóm mặt hàng như bia rượu, thuốc lá, quần áo, đồ điện, điện tử, điện lạnh, xăng dầu, đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép. Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm giữ vững quốc phòng, an ninh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới biển.

KHẮC QUẢN



Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ người và phương tiện hoạt động trên biển và ra, vào cảng.

